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สิ่งท่ีต้องด ำเนินกำรต่อไป (AHWG8/2021 วันที่ 20 ส.ค. 2564) 

ล ำดับ

ที ่
ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียด สถำนะ 

1.  ๐ กรมศุลกากร  

๐ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 

๐ ส่วนรับรองการป่าไม้ 

ติดตามความก้าวหน้า การแก้ไขกฎหมายส่งออก 

และอัตราภาษีส่งออกไม้ท่อนสักและไม้อื่นๆ และ

น ามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เชิญผอ.ส านักเศรษฐกิจแจ้งความก้าวหน้าและผลจากการประชุมที่กรม

ศุลกากรได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมา 

 

2.  SCC on PL SWG พิจารณาผลการศึกษา การยืนยันความถูกต้อง

ตามกฎหมายและการประเมินความเสี่ยงของ

โรงงานแปรรูปขั้นต้นเมื่อรับไม้เข้าโรงงาน เพื่อ

น ามาพัฒนาเพิ่มเติมแนวทางการตรวจสอบ

ความถูกต้องตามกฎหมายของไม้โดยโรงงาน

แปรรูปขั้นต้น  

มีการพิจารณาในการประชุมคณะท างานกลุ่มย่อยแล้ว โดยจะน าเสนอ
รายละเอียดในวาระที่ 4.1 
 

3.  นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ที่

ปรึกษา ส านักงานการรับรองไม้

เศรษฐกิจไทย 

๐ ปรับแก้ร่างแนวทาง SCC on PL และ SD ตาม

มติที่ประชุม  

๐ ส่งให้ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้เพื่อ

ประสานไปยังนายมนตรี นุชอนงค์ ผู้อ านวยการ

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กรมป่าไม้ ในการ

เพิ่มเติมแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องตาม

คุณรุ่งนภาได้ปรับแก้และส่งเอกสารดังกล่าวแก่ส านักเศรษฐกิจเรียบร้อย
แล้ว ในส่วนการเพิ่มเติมแนวทางการตรวจสอบนั้น ได้มีการหารือใน
คณะท างานกลุ่มย่อยเมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา รายละเอียดจะน าเสนอ
ในวาระที่ 4.1 
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กฎหมายของไม้โดยโรงงานแปรรูปขั้นต้น ก่อน

ด าเนินการออกประกาศ SD ต่อไป 

4.  สมาคมไม้เก่า ทดสอบภาคสนาม SD ของไม้เก่า และน าผลมา

พิจารณาเพื่อปรับแก้ร่างแนวทางต่อไป 

อยู่ระหว่างการทดสอบภาคสนาม SD ของไม้เก่า และจะน ากลับมา

หารือกับคณะท างานจัดท าข้อตกลงฯ อีกครั้งในภายหลัง 

 

 

 

เรื่องคงค้ำงจำกกำรประชุมครั้งก่อน 

ล ำดับ
ที ่

ผลจำก
กำร

ประชุม 
AHWG 

ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียด 
สิ่งท่ีรำยงำนไปแล้วในกำร

ประชุมครั้งก่อน 
สถำนะปัจจุบัน 

1 7/2021 สภาอุตสาหกรรมฯ ท าสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องแนวทาง
ยืนยันความถูกต้องของไม้ในที่ดิน
เอกชน 

อยู่ระหว่างการท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

๐ อยู่ระหว่างพัฒนา VDO ทั้ง 2 ชุด 
๐ 16 ก.ย. 64 คณะท างานกลุ่มย่อยฯ มี
ให้ความเห็นเพื่อปรับแก้ใน VDO ชุดที่ 1 
๐ Producer ด าเนินการจัดท า VDO 
หลังจากปรับปรุง script ค าแนะน า 

2 
 
 

 

7/2021 นางสาวรุ่งนภา ส านักงาน
การรับรองไม้เศรษฐกิจไทย 

๐ ปรับแก้แนวทางการออกหนังสือ
รับรองผลิตภัณฑ์รีไซเคิล  
๐ ส่งฉบับภาษาอังกฤษให้ส านักงาน
เลขาฯ เพื่อส่งให้ FLEGT Asia 

อยู่ระหว่างการปรับแก้แนวทาง ๐ นางสาวรุ่งนภาฯ ได้จัดส่งให้ทาง 
TEFSO และทาง TEFSO ได้จัดส่งให้
ทาง EFI และได้รับการตอบกลับมา
เรียบร้อยแล้วในวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา 
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๐ คณะท างานกลุ่มย่อยจะต้องหารือ
เพิ่มเติมต่อไป 

3 
 

7/2021 ๐ ส่วนมาตรฐานการป่าไม้ 
๐ กรมสวัสดิการฯ 

จัดประชุมพัฒนา Good Labour 
Practices โดยเชิญผู้ประกอบการราย
ย่อยเข้าร่วม และให้หารือข้อเสนอแนะ
จากที่ประชุม AHWG 7 ด้วย 

ยังไม่เริ่มด าเนินการ อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับ
หน่วยงานในกรมป่าไม้ เกี่ยวกับแนวทาง
เรื่องแรงงานเพื่อเตรียมการประชุม หาก
มีการจัดประชุมจะน าข้อเสนอแนะจาก 
AHWG 7 น าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ด้วย 

4 6/2021 ๐ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ น าร่าง PS เข้าที่ประชุม SC2/2021 
พิจารณาเพื่อส่งอียู 

เลื่อนการประชุม SC2 ท าให้
ไม่ได้ส่งร่างให้ EU แต่ส่งร่างให้ 
FLEGT Asia ให้ความเห็น
เบื้องต้น 

FLEGT Asia ได้ให้ความเห็นกลับมาแล้ว 
อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพิจารณา
ของคณะท างานกลุ่มย่อย 
 

5 6/2021 PBL SWG หารือ SD ส.ป.ก. ต่อ จะหารือต่อในการประชุม
คณะท างานกลุ่มย่อย PBL5 
(24 ส.ค.) 

ได้มีการจัดประชุมคณะท างานกลุ่มย่อย 
PBL6 เมื่อวันที่ 20 ส.ค. โดยที่ประชุมมี
มติใหน้ าเสนอความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานในวาระที่ 3.1.3 

6 6/2021 คุณภาวิณี อุดมใหม่ ท่ี
ปรึกษาการจัดท าภาคผนวก 

น าเรื่องเกณฑ์ความเสี่ยง WGI ให้ที่
ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 

อยู่ระหว่างการศึกษาหารือโดย
คณะท างานกลุ่มย่อย 

ยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว 

7 6/2021 ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ หารือกับกลุ่มนิติการ และศูนย์
เทคโนโลยีฯ เรื่องกฎหมาย และระบบ
เพื่อรองรับ IC 

อยู่ระหว่างการหารือระบบการ
ควบคุมการน าเข้าโดยรวมก่อน 

อยู่ระหว่างการเตรียมน าเสนอระบบการ
ตรวจสอบไม้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน
การออกใบเบิกทาง 
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8 5/2021 ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ จัดประชุมร่วมกับ กรมศุลกากร 
กระทรวงพาณิชย์ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการเตรียมการ
ด้านโครงสร้าง และกฎระเบียบ ส าหรับ
การควบคุมการน าเข้าไม้  

อยู่ระหว่างการหารือระบบการ
ควบคุมการน าเข้าโดยรวมก่อน 

- มีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ภายในกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อ
หารือการเตรียมการด้านโครงสร้าง และ
กฎระเบียบ ส าหรับการควบคุมการ
น าเข้าไม้ 
-เชิญนายบุญสุธีย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

9 5/2021 ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ เสนอให้มีการพิจารณาร่าง VPA Legal 
Text ในระดับคณะอนุกรรมการฯ และ
คณะกรรมการเจรจาฯ  

กรมศุลกากร, กรมเจรจาฯ, 
กรมสนธิสัญญาฯ กรมวิชาการ
เกษตร และกรมยุโรป ส่ง
ความเห็นกลับมาที่กรมป่าไม้
แล้ว และจะหารือแผนการ
ท างานอีกครั้งใน SC2  

ยังไม่ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมใน SC 
เนื่องจากมีการเลื่อนการประชุม (ยังไม่มี
ก าหนดวันประชุม)  

10 4/2021 คณะท างานกลุ่มย่อยไม้เก่า ยกร่างระบบ RT SCC ให้ที่ประชุม
พิจารณา 
 

๐ จะมีการประชุมเพื่อหารือ
เรื่องดังกล่าวในการประชุม 
RT4 (17 ส.ค.)  
๐ และจะจัดอีกครั้ง RT5 (24 
ส.ค.) 

๐ จัดการประชุม RT5 แล้วเมื่อวันที่ 24 
ส.ค. โดยที่ประชุมมีมติให้คณะท างาน
จัดท าข้อตกลงฯ พิจารณาผลการ
วิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้เก่า
และข้อเสนอแนะทางนโยบาย (วาระที่ 
4.2) 

11 3/2021 RECOFTC ประชุมระดมความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ภายใต้โครงการศึกษาบทบาท 
CSO ของไทยในกระบวนการ VPA 
และน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๐ จัดการประชุม 
Independent Monitoring 
ครั้งที่ 1 (4 มี.ค.) 

อยู่ระหว่างการสรุปผลการประชุม
ดังกล่าว และจะน าเสนอให้ที่ประชุม
ทราบในภายหลัง 
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๐ จัดประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 
26 ส.ค. ซึ่งเลื่อนจาก
หมายก าหนดการเดิม 

12 3/2021 ๐ THA-TLAS&SCC SWG 
๐ สภาอุตสาหกรรมฯ  

จัดประชุมหารือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน PS 
แต่ไม่อยู่ในกฎหมายกรมป่าไม้ 
 
 
 
 
 
 

๐ ได้มีการเชิญผู้แทน HS 
Code ที่อยู่ใน PS แต่ไม่เคย
เข้าร่วมกระบวนการเข้าร่วม
ประชุมในการประชุม 
PS4/2021 (19 ก.ค.) โดยมี
ผู้ประกอบการใน HS Code 
4414 4415 4418 แต่ยังไม่มี 
4416 เข้าร่วม 
๐ ได้มีการน าเสนอความ
เป็นมา FLEGT ในเบื้องต้นใน
การประชุมครั้งนั้น 
๐ PS Consultation (19 ส.ค.) 

๐ ได้มีการรายงานในที่ประชุม AHWG 8 
แล้ว และได้พิจารณาว่าจะใช้ C/O 
ส าหรับกระดาษจากวัสดุรีไซเคิล โดย
มอบให้สภาอุตสาหกรรม ฯ เป็นผู้ออก 
และออกเป็นปี  
๐ ส าหรับ THA-TLAS&SCC ยังไม่ได้
ปรับเข้าในร่างภาคผนวก 

13 3/2021 IC SWG หารือเรื่องการควบคุมไม้เก่าน าเข้า อยู่ระหว่างการหารือระบบการ
ควบคุมการน าเข้าโดยรวมก่อน 

เนื่องจากการน าเข้าไม้ ไม่ได้แบ่งแยก
กลุ่มไม้เก่าและไม้ใหม่ จึงไม่ได้มีการ
หารือเรื่องการควบคุมไม้เก่าน าเข้า 

14 1/2021 สภาอุตสาหกรรมฯ จัดประชุมระดมความเห็นเรื่อง PS ๐ มีการจัดประชุม PS4 (19 
ก.ค.) เพื่อแนะน า FLEGT 
VPA แก่ผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติม  
๐ จะระดมความเห็นต่อในการ
ประชุม PS5 ในเดือน ส.ค. 

เลื่อนการประชุมและยังไม่ก าหนดวัน
ประชุม 
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